

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง มีคำสั่งให้ นางสาวปราณี ทองพุ่ม เป็นคนไร้ความสามารถ  
และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาววรรณิภา ทองพุ่ม

คดีหมายเลขดำที่ ยชพ ๖๓/๒๕๖๔

คดีหมายเลขแดงที่ ยชพ ๘๔/๒๕๖๔

ด้วย นางสาววรรณิภา ทองพุ่ม ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอต่อศาลว่า ผู้ร้องเป็นบุตรคนที่สองของ นางสาวปราณี ทองพุ่ม ซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนจนเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถขยับร่างกายได้ ไม่มีสติสัมปชัญญะ ไม่สามารถพูดคุยสื่อสารและช่วยเหลือตัวเองได้ รับอาหารทางสายยางมาตลอด และต้องอยู่ในความดูแลของญาติอย่างใกล้ชิด แพทย์ให้ความเห็นว่า ภาวะสมองเสื่อม ร่วมกับมีอาการทางจิต ที่เกิดจากการสมองเสื่อม ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ และไม่สามารถประกอบกิจการงานใด ๆ ได้ ขอให้สั่งเป็นคนไร้ความสามารถ อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ศาลพิเคราะห์ตามทางไต่สวน ได้ความว่า ผู้ร้องเป็นบุตรคนที่สองโดยมีพี่ชายหนึ่งคนที่ยังมีชีวิตอยู่ของ นางสาวปราณี ทองพุ่ม กับนายสมทรง ทองพุ่ม ซึ่งเสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวปราณีประสบอุบัติเหตุรถชนจนเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถขยับร่างกายได้ ไม่มีสติสัมปชัญญะ และไม่สามารถพูดคุยสื่อสารและช่วยเหลือตัวเองได้ รับอาหารทางสายยางมาตลอด ไม่อาจรักษา ให้หายขาดเป็นปกติได้ นางสาวปราณีมีทรัพย์สินเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหลายแปลง รวมทั้งเงินในบัญชีเงินฝาก และถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ ๑ ในคดีของศาลจังหวัดวิเชียรบุรี คดีหมายเลขดำที่ พ ๕๘/๒๕๖๔ คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งไม่สามารถทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ดูแลรักษานางสาวปราณี และไม่สามารถแต่งตั้งทนายความเพื่อต่อสู้คดีได้ ปัจจุบันนางสาวปราณีอยู่ในความดูแลของผู้ร้อง ณ บ้านเลขที่ ๑/๕ ถนนเพชรรัตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และบุตรของนางสาวปราณีอีกคนหนึ่งประสงค์ให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล ผู้ร้องบรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่ถูกศาลสั่งว่า เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เห็นว่า อาการป่วย

ของนางสุปราณีเข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต สมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล เห็นว่า อาการป่วยของนางสุปราณีเข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต โดยสามีของนางสุปราณีถึงแก่ความตายแล้ว เมื่อผู้ร้องเป็นบุตรของนางสุปราณีไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถและไม่เป็นบุคคลล้มละลาย จึงไม่มีลักษณะต้องห้ามให้เป็นผู้อนุบาลตามกฎหมาย สมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลนางสุปราณี

จึงมีคำสั่งว่า นางสุปราณี ทองพุ่ม เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางสาววรรณิภา ทองพุ่ม ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำฤทธิ ราชสมณะ

ผู้พิพากษา